
บันทึกจากอีกฟากของผืนป่าท่ีถูกกลบด้วยมายาคติจากสังคม
วันที่

64/66/2557
ฉบับที่ 46,600

ว ารสารภาคประชาชน

เสียงจากคนที่ท่านทั้งหลายบอกว่า
เป็นต้นตอปัญหาป่าไม้ที ่ดิน

SIDE B Stories

กัญญ์วรา หมื่นแก้ว รวบรวม



NAME NEWSPAPER HEREPAGE 2

ป่าไม้ : สาธารณสมบัติของแผ่นดิน?

บรรณาธิการเนื้อหา-ศิลป์
กัญญ์วรา หมื่นแก้ว
ที่ปรึกษา
ประยงค์ ดอกลำาใย
สุริยันต์ ทองหนูเอียด
พชร คำาชำานาญ
วิศรุต ศรีจันทร์
กาญจนา ฟองตา
ที่อยู่ : มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 77/1 ม.5 
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 52000
ได้รับทุนสนับสนุนโดย
โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

กำาเนิดกฎหมายป่าไม้ (แบบรัฐไทย)

ปิดป่าสัมปทาน 
เปิดการอพยพคนออกจากป่า

ประชาชน-เดินหน้า-ผลักดันกฎหมาย

เมื่อรัฐปรับตัวในการแย่งยึดที่ดิน

รัฐ-ทุน ฟอกเขียวบนที่ดินทำากินประชาชน

สุญญากาศทางการเมืองหลังเลือกตั้ง

เสียงจาก...ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา
ป่าไม้ไทยมาเป็นเวลาช้านาน

เนือหา้เนือหา้
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“   ย้อนกลับไปในเวลาที่ไทยยังคงเป็น
รัฐสยาม และล้านนายังไม่ได้ถูกผนวก
เป็นอาณาจักรเดียวกับสยาม ในปี 2369 
เป็นปีที่พม่าสูญเสียดินแดนบางส่วนให้
อังกฤษเข้าปกครอง ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อ
กับล้านนา และอังกฤษได้เร่ิมใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ ของพม่านับแต่น้ัน
มาหนึ่งในนั้นคือ กิจการค้าไม้สัก ซึ่ง
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว กระทั่งปริมาณ
ไม้สักในพม่าเร่ิมลดลง จึงเร่ิมขยายเข้ามา
ทำาไม้สักบริเวณเขตติดต่อกับล้านนา 
   อังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทในการ
ทำาไม้สักในล้านนามากขึ้น โดยพ่อค้า
ไม้อังกฤษจะติดต่อกับเจ้าผู้ครองนคร
หรือเจ้านายฝ่ายเหนือผู้มีอำานาจครอบ
ครองป่าไม้ได้โดยตรง นับเป็นการเพิ่ม
อำานาจทางเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่นและ
ชนชั้นนำาท้องถิ่น โดยเจ้าผู้ครองนคร
จะได้ “ค่าตอไม้” เป็นค่าตอบแทน
   การรุกคืบของกิจการค้าไม้ของ
อังกฤษที่มีมูลค่ามหาศาลในล้านนา
นับว่าเป็นหนึ่งในการสั่นคลอนอำานาจ
และการปกครองของสยามอย่างปฏิเสธ
ไม่ได้ ประกอบกับแนวคิดจักรวรรดินิยม
เร่ิมเข้าสู่ดินแดนในแถบน้ี ทำาให้รัฐสยาม
มีความคิดเห็นว่าหากเปิดโอกาสให้
กิจการป่าไม้เติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยท่ี
สยามมิได้ควบคุม ผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ก็จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่น 
ทำาให้สยามเร ิ ่มแผ ่อ ำานาจในการ
ปกครองเข้าสู ่ด ินแดนล้านนา ด้วย
กระบวนการ ‘รวมศูนย์อำานาจ’ โดย
ลดอำานาจปกครองตนเอง และการ  
พึ่งพาตนเองของท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยน
ผ่านให้ล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของสยาม

ป่าไม้ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน?

โดยสมบูรณ์ โดยกระบวนการนี้มีเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลายลักษณะ ทั้งการแต่งตั ้ง
ข้าหลวงให้ไปปกครองหัวเมืองต่าง ๆ แทน
เจ้าผู้ครองนคร การยกเลิกภาษาและตัวอักษร
ท้องถิ่นในหัวเมืองประเทศราชเดิม รวมถึงการ
ลดทอนอำานาจในการจัดการป่าไม้ของหัวเมือง
ประเทศราชด้วยเช่นกัน
   ในปี 2426 สยามได้ทำาสนธิสัญญาร่วม
กับอังกฤษ เรียกว่า “สนธิสัญญาเชียงใหม่” 
เป็นการพยายามจัดการการสัมปทานป่าไม้โดย
รัฐสยามส่วนกลางแทนการจัดการโดยเจ้าผู ้
ครองนคร โดยหยิบยกเรื่องการจัดระเบียบการ
ตัดไม้และนิยามให้ป่าไม้สักเป็นสมบัติของแผ่น
ดิน มิใช่ของเจ้าผู้ครองนครอีกต่อไป อย่างไร
ก็ตาม ภายใต้สนธิสัญญาเชียงใหม่นี้ เจ้านาย
ฝ่ายเหนือยังมีอำานาจจัดการป่าไม้ ให้สัมปทาน 
และกำาหนดจำานวนไม้ที่ตัดได้ แต่ผ่านไปเพียง
หนึ่งปี ได้มีประกาศไม้สัก พ.ศ. 2427 ได้มี
ข้อบัญญัติ ห้ามไม่ให้ตัดไม้สักในป่าเขตเมือง
เชียงใหม่ ลำาปาง ลำาพูน แพร่ และน่าน 

ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากข้าหลวงใหญ่ที่ถูกส่ง
ไปจากส่วนกลาง
  หลังจากนั้นไม่นาน การจัดตั้งกรมป่าไม้
ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2439 ซึ่งถูกก่อตั้งเพื่อการ
จัดการป่าไม้  โดยเฉพาะป่าไม้สักในล้านนา 
ซึ่งทางสยามได้ขอความร่วมมือไปยังอังกฤษ
ให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญในการศึกษาและจัดทำาข้อ-
เสนอเกี่ยวกับระบบการจัดการป่าไม้ นำามาสู่
คำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญชื่อมิสเตอร์สเลด(ต่อ 
มาเป็นเจ้ากรมป่าไม้คนแรก) โดยมิสเตอร์เสลด
รายงานว่า ให้ถือว่าป่าเหล่านั้นเป็นทรัพย์สิน
ของรัฐบาลสยาม และกรมป่าไม้จะเป็นผู ้ให้
สัมปทาน รวมถึงกำาหนดจำานวนไม้ที่ตัดได้แก่
ผู้รับสัมปทาน เมื่อทรัพยากรป่าไม้เริ่มมีความ
สำาคัญในเชิงพาณิชย์อยำางเดำนชัด การสัมปทาน
ไม้ภายใต้กรมป่าไม้โดยเจ้ากรมชาวอังกฤษจึง
เริ่มดำาเนินขึ้นอย่างเป็นทางการ

1



NAME NEWSPAPER HEREPAGE 4

กำาเนิดกฎหมายป่าไม้ไทย 
                       (แบบรัฐรวมศูนย์)
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 พระราชบัญญัตอุทยานแห่งชาติปี 2504
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 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ



   แม้อิทธิพลของพ่อค้าไม้อังกฤษ
ในล้านนาจะถดถอยลงและเหือด
หายในที่สุด ทว่าการจัดการป่า
ไม้โดยกรมป่าไม้ยังดำาเนินต่อไป
ในฐานะฟันเฟืองหน่ึงของรัฐรวมศูนย์ 
ซึ่งมีวิวัฒนาการควบคู่กับการบริหาร
ราชการแผ่นดินสยาม-ไทยนับแต่
นั ้นมา
   ระหว่างการให้สัมปทานไม้สัก
มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2481 ได้มี
การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
สงวนป่า พ.ศ. 2481 และนิยาม 
พ้ืนท่ี “ป่า” หมายถึง สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่าง
เปล่า และตราพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 เพื่อขายอำานาจของ

กฎหมายป่าไม้ให้ครอบคลุมถึงที่ดิน 
และนิยามคำาว่า “ป่า” เพิ่มเติมว่า
หมายถึง ท่ีดินท่ียังมิได้มีบุคคลได้มา
ตามกฎหมายที่ดิน  มีการควบคุม
การทำาไม้และเก็บของป่าหวงห้าม
ในพ้ืนท่ีป่าไม้ตามกฎหมาย รัฐบาล
ในสมัยหลวงพิบูลย์สงคราม ได้เข้า
ยึดสัมปทานทำาไม้สักของบร ิ ษ ั ท
ชาติตะวันตกทั้งหมด และตั้งเป็น
บริษัท ทำาไม้ จำากัด และในปี 
2490 รัฐบาลในสมัยพลเรือตรี
ถวัลย์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ จัดตั้ง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อรับ
ช่วงสัมปทานทำาไม้จากบริษัทต่าง-
ประเทศ และยุติการให้สัมปทาน
ป่าไม้สักแก่ชาวต่างประเทศทั้งหมด

ในปี 2498
   ต่อมาในปี 2504 รัฐบาลทหาร
ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (คณะ
ปฏิวัติ) มีการตราพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติฉบับแรกขึ้น และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ได้เน้นให้มี
การจัดสรรที่ดินทำากินให้แก่ราษฎร 
ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนบุกเบิก
พื้นที่ทำากินเพื่อขยายพื้นที่ในการเพาะ
ปลูกและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
พร้อมท้ังพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคม เช่น ถนน ไฟฟ้า เขื่อน 
หากมองอย่างผิวเผินอาจดูเหมือนว่า
รัฐบาลสมัยนั้น ได้ให้ความสำาคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 
แต่หากพิจารณาสภาวะทางการเมือง
โลกในสถานการณ์สงครามเย็นควบคู่
กันไปด้วย จะพบวาระซ่อนเร้นด้าน
ความมั่นคงแฝงอยู่ภายใต้การพัฒนา
เหล่านี้
   การพัฒนาที่เริ่มขยายขอบเขตไปยัง
พื้นที่ป่า ถูกหยิบยกขึ้นเป็นยุทธศาสตร์
ชาติในยุคสมัยนั ้น ทั ้งการพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน หรือดำาเนินโครงการการเร่งรัด
พัฒนาชนบท แต่หาใช่เป็นการพัฒนา
เพื ่อราษฎรในประเทศแต่อยางใด 
หากแต่เป็นการพัฒนาที่เป็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านความม่ันคง เพ่ือต่อต้านพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) 
แทบทั้งสิ้น ทั้งการจัดสรรที่ดินทำากิน
ให้แก่ราษฎร ส่งเสริมให้มีการบุกเบิก
ท่ีดินทำากินในเขตป่าหรือการสร้างถนน 
ไฟฟ้า ต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาลาย
ฐานที่มั่นและลดการขยายอิทธิพลของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่าง
แยบยล โดยให้ราษฎรเข้าไปทำากินเพื่อ
เป็นแนวกันชน
   ระหว่างการพยายามในการดำาเนิน
นโยบายด้านความม่ันคงของชาติ (แบบ
ที่รัฐไทยนิยาม) การสัมปทานไม้ก็ยัง

ฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาป 3
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คงดำาเนินอย่างต่อเนื่อง ในปี 2507 ได้มีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี 2507 จนกระทั่ง
ปี 2511 รัฐบาลทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร 
ได้เปิดให้สัมปทานไม้กระยาเลย 30 ปี เนื ่องจาก
ไม้สักถูกสัมปทานจนหมด ช่วงเวลาหลังจากน้ันมีการปิด
และเปิดป่าเพื่อสัมปทานไม้อีก 1 - 2 รอบ และหน้าท่ี
ของชาวบ้านต่อผืนป่าจำานวนหนึ่ง มักจะเป็นแรงงาน
ระดับล่างให้แก่บริษัทสัมปทานไม้เหล่านั้น อย่างไร
ก็ตามชาวบ้านที่ดูแลรักษาป่าก็ยังมีจำานวนมาก เพราะ
อำานาจรัฐไม่ได้แทรกซึมเข้าไปในทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตป่า
ได้หมด
   ช่วงเวลาเช่นนี้ พื้นที ่ป่าทั ้งหมดทุกตารางนิ้ว 
โดยเฉพาะในภาคเหนือ ซึ่งที่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำาลำาธาร 
ที่เคยผ่านการสัมปทานมาแล้วอย่างน้อย 2 รุ่น จึง
เสื่อมโทรมจนนึกสภาพป่าก่อนสัมปทานแทบไม่ออก 
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสัมปทาน 
จากการตัดไม้ขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่ อย่างน้อยคือ
ผลกระทบทางอ้อมคือต้นน้ำาลำาธาร และกระทบต่อ
ประเพณีความเชื่อ ว่าไม้ใหญ่ที่อยู่ตามขุนน้ำา จะมี

ผีขุนน้ำา หรือมีเทพารักษ์คอยคุ้มครองดูแลอยู่ เมื่อมีการ
ตัดไม้เหล่านั้น ก็จะเกิดเภทภัย
   เม่ือชุมชนหลีกเล่ียงไม่ได้ และเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรง ก็เป็นธรรมดาที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้  และ
ภาวะของการขัดขืนระหว่างชาวบ้านที่ต้องการที่ดิน
ทำากินกับนโยบายรัฐที่มีการออกกฎหมายป่าหลาย
ฉบับ ดำาเนินไปด้วยความพ่ายแพ้ของผู้ท่ีต้องการหักร้าง
ถางพงเพ่ือทำามาหากิน และการเปิดป่าเพื ่อเพิ ่มพื้นที ่
สัมปทานยังคงดำาเนิน ต่อเนื่อง  จนกระทั่งเกิดกระแส
การคัดค้านและการรณรงค์ให้ยกเลิกการสัมปทานไม้ใน
ภาคเหนือในปี 2529
   ก่อนปิดการสัมปทานไม้ 1 ปี รัฐบาลได้ให้
สัมปทานไม้สักและไม้กระยาเลยเพ่ิม รวมท้ังส้ิน 276 ป่า 
เน้ือท่ี 96,728,981 ไร่ ก่อนจะประกาศยกเลิกสัมปทาน
ป่าไม้ในปี 2533 จากการเคลื ่อนไหวคัดค้านการ
สัมปทานไม้ของชาวบ้านในภาคเหนือ และกระแสการ
ตื่นตัวต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม
 

4

“ระยะเวลาในการสัมปทานป่าอย่างไม่เป็นทางการ
และเป็นทางการภายใต้กรมป่าไม้และอ.อ.ป. 

รวมระยะเวลา 107 ปีโดยประมาณ 
อัตราการทำาลายผืนป่าธรรมชาติ
เฉลี่ยปีละ 5,190 ตารางกิโลเมตร 

คิดเป็น 3,243,750 ไร่ในการสัมปทานไม้ 1 ปี
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ไปหาที่ใหม่ให้ ฝ่ายรัฐอ้างว่า 
ต้องการช่วยประชาชนผู้ยากไร้ 
จัดสรรที่ดินทำากินให้ใหม่พร้อม
ออกเอกสารสิทธิ แต่ในความ
เป็นจริงที่ดินที่รัฐจัดสรรให้กลับ
มีผู้ทำาประโยชน์อยู่ก่อนแล้วทั้ง
ส้ิน อีกด้านหน่ึงรัฐกลับเปิดพ้ืนท่ี
สัมปทานการตัดป่าและให้เอกชน
เช่าปลูกไม้เศรษฐกิจ เช ่น 
ยคูาลิปตัส หากชาวบ้านไม่ยอม
จะถูกบีบบังคับให้อพยพ มีหลาย
รายถูกทหารใช้กำาลังและบังคับ
ให้รื้อถอนบ้านและมีบางรายถูก
ทหารพังบ้านเพื่อขับไล่ออกจาก

   หลังการยกเลิกสัมปทาน
ป่าไม้ทั ่วประเทศ สิ่งที่เข้ามา
ทดแทน คือ การเพิ่มพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ โดยจากนโยบายป่า
ไม้แห่งชาติปี 2528 ที่กำาหนด
ให้ประเทศควรมีพื้นที่ป่า 40% 
แต่ปรับสัดส่วนป่าอนุรักษ์กับป่า
เศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
25% (พ้ืนท่ีอนุรักษ์คือป่าอุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า) 
และพื้นที ่ป่าเศรษฐกิจ 15% 
(พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่จะ
อนุญาตให้เอกชนสามารถปลูก
ปาล์ม ปลูกยูคาลิปตัส หรือไม้
เศรษฐกิจทั้งหลาย) ส่งผลให้
รัฐเร่งสำารวจพื้นที่ป่าสงวนที่มี
สภาพสมบูรณ์ทั่วประเทศอีกครั้ง 
โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะประกาศ
เป็นป่าอนุรักษ์ให้ได้ 25% ตาม
กฎหมาย โดยการประกาศเขตป่า 
อุทยานฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
และป่าสงวนเพิ่มขึ้น 
   ในปี 2534 โครงการจัดสรร
ที่ดินทำากินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ใน
พื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม(คจก.) 
เป็นเครื ่องมือสำาคัญในรัฐบาล
ของชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ทำา
โครงการนี้ขึ้น ซึ่งหมายถึงการ
บังคับย้ายคนที่เคยอยู่มาก่อน
ออกจากถิ่นที ่ทำากินเดิมและ

พื้นที่
      เมื่อป่าชุมชนที่ชาวบ้าน
รกัษามาก่อน ป่าท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นท้ัง
ที่อยู่อาศัย ที่ทำากินมาแต่เดิม ได้
กลายเป็นอุทยานแห่งชาติ และเขต
หวงห้ามของรัฐตามกฎหมาย จาก
ผู้บุกเบิกทำากินมาก่อน กลายเป็น
ผู้ต้องหาในการทำากินบนผืนไร่ของ
ตนเอง การรวมตัวเครือข่ายผู้ได้
รับผลกระทบจากโครงการคจก.
จึงเกิดขึ ้นครั ้งแรกที ่ภาคอีสาน
เพื ่อเคลื ่อนไหวคัดค้านโครงการ
จนในที ่ส ุดโครงการก็ถูกยุติการ
ดำาเนินการลงในปี 2535 

5

“
ปิดป่าสัมปทาน 
เปิดการอพ

ยพ
คนออกจากป่า
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“
   แม้ว่าโครงการคจก.จะยุติการดำาเนินการไปแล้ว แต่กฎหมาย นโยบาย และคำาส่ังอ่ืน ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตราษฎรยังคงดำาเนินอยู่ ในปี 2538 จึงเกิดการรวมกันของงตัวแทน
ชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ คือเครือข่าย 'สมัชชาคนจน' 
และเคล่ือนไหวใหญ่ในปี 2540 โดยข้อเรียกร้องของกลุ่มปัญหาป่าไม้ท่ีดินให้กันพ้ืนท่ีชุมชน
ออกจากพ้ืนท่ีป่า และร่วมกันเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรียกกันว่า ‘พ.ร.บ.
ป่าชุมชน’ ตามท่ีรัฐธรรมนูญ 2540 รับรองให้สิทธิประชาชนสามารถเสนอกฎหมายโดยตรงได้

จากผู้บุกเบิกทำากินมาก่อน กลายเป็นผู้ต้องหา
เพราะการทำากินบนผืนดินของตนเอง 
การรวมตัวเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ

จากโครงการคจก.จึงเกิดขึ้นคร้ังแรกที่ภาคอีสาน 
เพื่อเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการ จนในที่สุด
โครงการถูกยุติการดำาเนินการลงในปี 2535 

เมื่อป่าชุมชน ป่าที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัย ที่ทำากิน
ที่ชาวบ้านรักษามาแต่เดิม ได้กลายเป็นอุทยาน
แห่งชาติ และเขตหวงห้ามของรัฐตามกฎหมาย 

   แม้ข้อเสนอของชุมชนจะเป็นการเรียกร้องให้รับรองสิทธิในการจัดการป่าทุกประเภท 
โดยเชื่อว่าถ้าชุมชนสามารถจัดการได้ ตั้งแต่อุทยาน เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า เขตต้นน้ำา
ลำาธาร ป่าก็จะฟื้นฟูและกลับมาสมบูรณ์ได้โดยที่คนอยู่กับป่าได้ ไม่ต้องถูกพรากวิถีชีวิต
ที่มีจิตวิญญาณ ไม่ต้องถูกดำาเนิน คดี ไม่ต้องติดคุก และไม่ต้องเกิดการสูญเสียเลือดเนื้อ 
สูญเสียชีวิต สูญเสียจิตใจ จากการที่รัฐบังคับใช้กฎหมายบนคราบเลือด คราบน้ำาตาของ
ประชาชน

6
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   “ ยอมตายแต่ไม่ยอมอพยพ ” เป็นคำาพูด
สุดท้ายของพะตีปูนุ ดอกจีมู ชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ
ชุมชนบ้านห้วยหอย ตำาบลแม่วิน อำาเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ มีวิถีชีวิตอาศัยพ่ึงพิงป่ามาแต่เดิม 
จนกระทั่งปี 2518-2519 เจ้าหน้าที่รัฐได้เข้า
มาปลูกป่าในพื้นที่ของชุมชน เนื่องด้วยความ
ไม่เข้าใจในวิถีของชุมชนหรือมีเจตนาอ่ืนใดคง
ไม่อาจทราบได้ แม้ว่าพะตีปูนุและคนในชุมชน
พยายามทักท้วง แต่เสียงเหล่าน้ันกลับไม่เคยถูก
รับฟังจากเจ้าหน้าที่รัฐ
   จนกระทั่งปี 2535 ชุมชนทราบข่าวการ
ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติออบเขต ซึ่งหาก
ประกาศเขตอุทยานฯสำาเร็จ พื้นที ่ของชุมชน
พะตีปูนุจะถูกผนวกรวมในเขตอุทยานฯนี้ และ
เริ่มมีเจ้าหน้าที่มาทำาการสำารวจพื้นที่ โดยไม่ได้
ให้ความสำาคัญกับเสียงการคัดค้านหรือทักท้วง
ของชุมชนอีกเช่นเคย
   เม่ือเสียงท่ีถูกส่ือสารในระดับพ้ืนท่ีไม่ได้ถูกส่ง
ไปยังหูผู้มีอำานาจโดยตรง ปี 2540 พะตีปูนุจึง
ตัดสินใจออกเดินทางจากชุมชนเพ่ือไปเคล่ือนไหว
ร่วมกับสมัชชาคนจน ในนามเครือข่ายเกษตรกร
ภาคเหนือ (คกน.) เพ่ือเรียกร้องสิทธิของชุมชน
ในการจัดการป่าและทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
   แม้ว่าเสียงของพะตีปูนิจะเดินทางมาถึง 
“ทำาเนียบรัฐบาล” สถานท่ีท่ีอำานาจการปกครองที่
ถูกรวมศูนย์ไว้ที ่เมืองหลวง อาจเรียกได้ว่า
เป็นการเดินทางของเสียงทีใกล้หูกลุ่มผู้บริหาร
ประเทศมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่แทนที่
จะรับฟังเสียงจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจ 
กลับใช้อำานาจบริหารในการส่งเสียงที่ดังกว่า
ด ้วยคำาพูดจากปากของชูช ีพ หาญสวัสดิ ์ 
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมัยนั้นว่า 
“ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น 1 เอ ต้องอพยพออก
ให้หมด”
   รุ่งเช้าของวันที่ 4 มีนาคม พะตีป ูน ุ
พยายามฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงคลอง
เปรมประชาริมทำาเนียบรัฐบาล แต่มีคนเห็นและ
ช่วยชีวิตไว้ได้ เพ่ือน ๆ ท่ีร่วมชุมนุมจึงเกล้ียกล่อม
ให้พะตีปูนุกลับบ้านก่อน และวันที่ 5 มีนาคม 
2540 ระหว่างนั่งรถไฟกลับเชียงใหม่ พะตีปุนุ

ได้กระโดดรถไฟจากช่องหน้าต่างขบวนรถเร็วกรุงเทพ-เชียงใหม่ ขณะรถ
แล่นผ่านวัดดอยม่วงคำา บ้านแม่ทะ อแม่ทะ จังหวัดลำาปาง
   โศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนมีผลทำาให้รัฐบาลมีมติครม.พิสูจน์สิทธิคนอยู่กับป่า 
หรือมีมติ 30 มิ.ย. 2541 แต่มติครม.น้ีกลับไม่สามารถใช้ในการพิสูจน์สิทธิได้
อย่างท่ีรัฐกล่าวอ้าง แต่กลับเป็นเหตุแห่งปัญหาและนำามาสู่การละเมิดสิทธิในท่ีดิน 
ที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ป่าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (2566) 
เพราะประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ผ่านการพิสูจน์สิทธิที ่ดิน 
เกิดจากหลักเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรม

ด้วยความรำาลึกถึง

พะตีป ูนุ ดอกจีมู
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   การผลักดันร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชนฉบับนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2540-2542 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการรวบรวมรายชื่อในการเสนอกฎหมายผลักดันเข้าสู่
รัฐสภา พบว่าในชั้นสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบตามร่างของประชาชน แต่
เมื่อถึงชั้นวุฒิสภา ที่ยังคงมาจากการแต่งตั้งของระบบรัฐราชการ ก็ได้มี
การปรับแก้เนื้อหาให้เพี้ยนไปจากเดิมจนเหลือเพียงให้ชาวบ้านขออนุญาต
จัดตั้งป่าชุมชนได้เฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมเท่านั้น
   จนเมื่อปี 2550-2551 มีความพยายามผลักดันกฎหมาย 4 ฉบับ
อีกครั้ง เพื่อยกระดับจากเรื่องป่าชุมชนมาสู่เรื่องสิทธิชุมชน ข้อเรียกร้อง
ที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือ ให้มีการถือครองที่ดินที่อยู่ในเขตป่าในลักษณะของ
กรรมสิทธิ์ร่วม หรืออาจใช้คำาเรียกว่า “โฉนดชุมชน” สถานการณ ์ใน
เวลานั้นพบว่ามีการตอบสนองเพียงเล็กน้อยจากรัฐบาล มีนโยบายที่มา
รองรับในเรื่องโฉนดชุมชนในบางพื้นที่ และแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 
จะได้บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไว้ แต่การบัญญัติกฎหมายลำาดับรองเพื่อ
รองรับสิทธิเช่นนี้ ทำาให้การรับรองสิทธิชุมชนในประเทศไทยไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์

อำานาจ
ผืนป่ายึด

   หลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 หลังจากนั้นเพียงหนึ่งเดือน ได้มีคำาสั่งคสช.ที่ 64/2557 
หรือนโยบายทวงคืนผืนป่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจับกุมผู้กระทำา
ความผิด ในการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าในการทำาไม้อย่างเด็ดขาด และอนุมัติแผนแม่บท
แก้ไขปัญหาการทำาลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกร ุกที ่ด ินของร ัฐ และการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่จัดทำาโดย กอ.รมน. และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ 
40% จากเดิมที่มีอยู่ 31% (เพิ่มอีก 26 ล้านไร่) 
   การเพิ่มขึ้นกลับไม่ใช่พื้นที่ป่าไม้ แต่เป็นจำานวนการดำาเนินคดีขับไล่
ประชาชนออกจากป่าที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ในปี 2557-2558 จำานวนการ
ดำาเนินคดีมีจำานวน 7,161 คดี นับว่ามากที่สุดในช่วง 8 ปี แต่จำานวน
ป่าไม้กลับลดลง หากพิจารณาลักษณะพื้นที่ที่รัฐยึดคืนมาโดยใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ที่ไม่ได้มีสภาพเป็นป่า เช่น พื้นที่

“ประชาชนเดินหน้าผลักดันกฎหมาย
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   ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ารักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้ง 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อ
ทำาหน้าที่เสนอ เห็นชอบ และกลั่นกรอง
กฎหมายแทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
โดยในปี 2562 สนช.ได้ผ่านร่างพ.ร.บ.
อุทยานฯ และพ.ร.บ.สงวนคุ้มครองฯ ที่
เกิดจากการเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศเขตป่าอนุรักษ์
ทับซ้อนที่ทำากิน ที่อยู่อาศัย และป่าชุมชน 
แต่เนื้อหาในพ.ร.บ.ฉบับแก้ไขทั้งสองฉบับ
นี้ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และทำาให้คนอยู่กับป่าไม้อย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน หนำาซ้ำายังมีบทกำาหนดโทษที่รุนแรง
มากขึ ้น และเพิ ่มอำานาจให้เจ้าหน้าที ่
อุทยานฯมากขึ้นด้วย

รัฐบาลทหาร ฉวยโอกาสผ่านกฎหมายละเมิดชุมชน

อยู่อาศัยของชาวบ้าน พื้นที ่ทำากินหรือพื้นที ่
เกษตรกรรม โดยพื้นที่เหล่านี้ต้องฟื้นฟูสภาพเสีย
ก่อนจึงจะทำาให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามที่รัฐต้องการ
อย่างแท้จริง และอีกพื้นที่หนึ่ง คือ พื้นที่ที่มี
สภาพเป็นป่าอยู่แล้ว ซึ่งการยึดคืนพื้นที่ลักษณะ
นี้จึงเป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่ในความดูแลของรัฐ 
แต่ไม่ได้ทำาให้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
   การยึดคืนพื้นที่นี้พบว่าพื้นที่ลักษณะนี้เป็น
พื้นที่ป่าที่ชาวบ้านดูแลรักษามาก่อน การยึดคืน
พื้นที่เหล่านี้จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการทำาให้ชาว
บ้านสูญเสียวิถีชีวิต โดยที่รัฐเองก็ไม่สามารถ
เพิ่มพื้นที่ป่าได้ตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน แต่การ
ทวงคืนผืนป่าในรัฐบาลคสช.ก็ดำาเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปี 2562 พบว่า จำานวนพื ้นที ่ท ี ่
รัฐบาลสามารถทวงคืนได้น้ันสูงถึง 800,000 ไร่ 
แต่พ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีรัฐต้องการเพ่ิมกลับมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนเพียง 
0.22%เมื่อเทียบกับก่อนหน้าการใช ้นโยบาย
ทวงคืนผืนป่า แต่สถิติคดีเกี่ยวกับการบุกรุกป่า
ไม้ของกรมป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ 5 ปี มี
คดีบุกรุก 46,600 คดี
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เมื่อรัฐปรับตัว
ในการแย่งยึดที่ดิน

   พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 ที่
รัฐบาลของประยุทธ์ จันทร์โอชา อ้างว่าเป็นกฎหมายที่กำาหนด
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที ่ดินและทรัพยากรดินของ
ประเทศไทย  ผ่านการจัดที ่ด ินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้
กรรมสิทธ์ิ หรือ “คทช.”  เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินทำากินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
ซึ่งการจัดทำา “คทช.” มีกระบวนการที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก 
อาจสรุปให้เข้าใจโดยง่ายคือ  การจัดทำา “คทช.” จะต้องดำาเนินการ 
2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที ่ป่าสงวน
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้ันตอนท่ีสองคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบให้ชาวบ้านโดยมีเอกสารเป็นหลักฐาน แต่กระบวนการจัดทำา
คทช.มีข้อจำากัดที่ซ่อนอยู่ในเนื้อหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเหล่านั้น โดย
ข้อจำากัดนั้นย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐอ้างว่า คทช.จะช่วยแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำากินให้ประชาชนได้
   กระบวนจัดสรรที่ดินของ คทช. ที่เรียกว่า “รถไฟ 5 ขบวน” 
ท่ีมีปัญหาหลักอยู่ท่ีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี 2541 ในการพิสูจน์
สิทธิ ซึ่งเป็นภาพถ่ายโบราณ ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขจริงของ
แต่ละพื้นที่ เช่น วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำาไร่หมุนเวียน 
และมีการหมุนเวียนการใช้พื้นที่เป็นรอบปี หากพื้นที่ดังกล่าว
อยู่ในช่วงพักที่ดินพอดี และมีการฟื้นสภาพป่าขึ้นมา ถ้าตรงกับ
ภาพถ่ายทางอากาศก็จะถือว่าพื้นที่นั้นเป็นเขตป่า และประชาชน
ไม่สามารถใช้ทำากินได้อีกต่อไป หรือเกณฑ์การแบ่งพื้นที่ตาม
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาชั้น 1-5 ที่ใช้ความลาดชันเป็นตัวชี้วัด ก็ไม่
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในบางพื้นที่ เช่น เขตภาคเหนือ 
ที่หากใช้เกณฑ์นี้จริง ๆ เกือบทุกพื้นที่ก็กลายเป็นพื้นที่ล่อแหลม
ตามนิยามของรัฐทันท ี ส่งผลให้ถูกจำากัดการเพาะปลูก รวมทั้ง
การพัฒนา ไม่ว่าจะไฟฟ้า ประปา ถนน ที่ไม่สามารถเข้าไป
ทำาได้ แม้ว่าให้มีการพิสูจน์สิทธิจนผ่านเกณฑ์เหล่านี้แล้ว แต่การ
จัดสรรที่ทำากินให้กับประชาชน กลับให้เพียงสิทธิในการอยู่อาศัย
ชั่วคราว โดยต้องได้รับ “อนุญาต” จากหน่วยงานรัฐเจ้าของ
พื้นที่เท่านั้น หากประชาชนยอมรับเงื่อนไขนี้เมื่อไหร่ ก็จะเท่ากับ
การยอมรับว่าท่ีดินแห่งน้ันเป็นท่ีดินของรัฐ ไม่ใช่ท่ีดินของประชาชน
ในทันที หนำาซ้ำาในหลายพ้ืนท่ี พบว่ามีการโน้มน้าวและเกล้ียกล่อม
ให้ประชาชนในพื้นที่ยอมรับเงื่อนไขของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่
อ้างว่าเมื่อเข้ากระบวนการคทช.แล้ว จะมีการพัฒนาสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของชุมชน สุดท้ายกลไก คทช. จึงล ้มเหลวในการ
พิสูจน์สิทธิ์และการจัดสรรที่ดินทำากิน หาใช่เพียงเพราะประชาชน
ไม่ยอมรับกระบวนการที่เอาเปรียบเช่นนี้ แต่เป็นเพราะความไม่
จริงใจของรัฐในการแก้ปัญหา ทั้งยังยืนกระต่ายขาเดียวอ้างสิทธิ
ในที่ดินของประชาชนอยู่มาก่อนกฎหมายป่าไม้ฉบับใด ๆ บังคับ
ดำาเนินคดีกับประชาชน บีบให้ต้องยอมมอบที่ดินให้ แล้วยังแสร้ง
ว่ามีเมตตา “อนุโลม” “อนุญาต” ให้ประชาชนได้อยู่อาศัยทำากิน
บนที่ดินเป็นการชั่วคราวได้ 

“คทช.
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   ในช่วงวันที่ 16-19 พ.ย. 2565 ได้มี
การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (APEC2022) โดยไทยเป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุม ท่ามกลางกระแส
วิพากษ์ความน่าเคลือบแคลงท่ีรัฐบาลไทยเอ้ือ
ต่อกลุ่มทุนใหญ่และปัญหาการละเมิดสิทธิหลาย
ด้านของประชาชนที่เกิดขึ้นตลอด 8 ปีภายใต้
รัฐบาลของประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งการอนุมัติ
โครงการพัฒนาของบริษัทเอกชนหรือกลุ่มทุนคร้ัง
แล้วครั้งเล่า พร้อม ๆ กับการเพิกเฉยต่อผล
กระทบที่ เกิดขึ้นกับประชาชนว่าจะมากน้อย
เพียงใด    
   คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) 
เป็นอีกหน่ึงกลไกสำาคัญท่ีถูกวิจารณ์ถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นหากมีการผลักดันนโยบายนี้สำาเร็จ 

เนื ่องจากภาคประชาชนมองว่าเป็นกลไกที ่
รัฐบาลพยายาม  “ฟอกเขียว” ให้กลุ่มทุนด้าน
อุตสาหกรรมและพลังงานรายใหญ่ ที่เป็นหนึ่งใน

ต้นตอสำาคัญของการสร้างมลพิษ โดยการขายเครดิตใน
การกักเก็บคาร์บอนแก่กลุ่มทุนเหล่านี้ เพื่อให้
สามารถดำาเนินกิจการได้ดังเดิม ซึ่งพื้นที่ในการกักเก็บ
คาร์บอนนั้นจะเป็นที่ใดได้ หากไม่ใช่พื้นที่ป่าที่รัฐบาล
พยายามจะเพิ่มพื้นที่โดยการแย่งยึดคืนจากประชาชน
 การประชุม APEC2022 ในครั้งนั้นจึงเกิด
การเคลื่อนไหวร่วมกันของประชาชนในนาม “ราษฎร
หยุดAPEC2022” เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกนโยบาย 
BCG และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง และคัดค้านแนวคิด
ดังกล่าวเนื ่องจากเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่
ประชาชน และเอื ้อประโยชน์กับนายทุนในประเทศ 
แต่การเคลื่อนไหวของประชาชนกลับถูกตอบรับจาก
รัฐบาลปะยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยการสลายการชุมชน
โดยใช้ความรุนแรงและไม่เป็นไปตามหลักสากล จน
ทำาให้มีผู ้เข้าร่วมชุมนุมสูญเสียดวงตาจากการถูกยิง

ด ้วยกระสุนยางอย่างจงใจของเจ้าหน้าที ่ต ำารวจ
ควบคุมฝูงชน แม้ปัจจุบัน (2566) เวลาจะผ่าน
ไปค่อนปี ยังไม่ปรากฏว่ามีการรับผิดชอบจากผู้
ที่ เ รี ยกตน เองว่ าผู้ พิ ทั กษ์ สั นติ ราษฎร์ แต่ อย่ างใด

Carbon Credit - BCG - Net Zero

รัฐ-ทุน
ฟอกเขียว
บนที่ดินทำากินประชาชน“

11



NAME NEWSPAPER HEREPAGE 14

   หลังผ่านการเลือกตั้งและอยู่ระหว่าง
รอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทางมูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือได้รับข้อมูลมาว่า หน่วย
งานราชการด้านป่าไม้ที่สังกัดภายใต้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ทั้งทางป่าสงวนแห่งชาติ และ
อุทยานแห่งชาติ ได้มีท่าทีในการดำาเนิน
การที่คล้ายกับการฉวยโอกาสในช่วงที่ยัง
ไม่มีแนวนโยบายด้านป่าไม้ท่ีชัดเจนนี้ใน
การดำาเนินการท่ีก่อให้เกิดความกังวลใจ
และความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อประชาชน
ในพ้ืนท่ีอย่างเช่นกรณีชุมชนปกาเกอะญอ
บ้านขวัญคีรีนอก ต.บ้านร้อง อ.งาว 
จ.ลำาปาง มีเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่โป่ง ทำาการปักแนวเขตโครงการ
ปลูกป่าฟื้นฟูหน่วยต้นน้ำาในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
ทั้ง ๆ ที่ทางชุมชนได้ปฏิเสธไม่เข้าร่วม
โครงการไปแล้ว กรณีชุมชนปกาเกอะญ
อบ้านกลางและบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง 
อ.แม่เมาะ จ.ลำาปาง มีการขอสำารวจ
การเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติถ้ำา
ผาไท (เตรียมการ) โดยมีหนังสือคำาสั่ง
ด่วนท่ีสุดจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
(รักษาราชการแทน) ซึ่งในหนังสือได้มี
ข้อความที่ระบุว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของ
สถานการณ์ไฟป่าที่มีแนวโน้มรุนแรงนี้เกิด
จากการกระทำาของมนุษย์ รวมถึงการ
เผาป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ ซึ่ง
ในขณะนี้ทั้งสองพื้นที่ได้ย่ืนหนังสือคัดค้าน
และปฏิเสธไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้ว

ตั้งแต่ยุคที่การค้าไม้ที่ผู้ได้รับผลประโยชน์
เป็นชนชั้นที่มีการเปล่ียนตัวแสดงไปตาม
ยุคสมัยการปกครอง ตั้งแต่เจ้านครเมือง 
เจ้ากรม รัฐบาล กลุ่มทุน หรือแม้แต่กลุ่ม
คนใดกลุ่มคำาหนึ่งที่อาจไม่ได้ถูกกล่าวถึง
ในสมการปัญหานี้มากนัก แต่แท้จริงแล้วก
ลับมีอำานาจนำาบางอย่างที่ใช้ผ่านกลไก
การบริหารประเทศอย่างแยบยล แต่ไม่
ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลง หน้าตาของ
ผู้มีอำานาจที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้า
มากอบโกยผลประโยชน์ผ่านการอ้างสิทธิ
ของความเป็นรัฐเ พ่ือใช้อำานาจในการ
จัดการป่าไม้และทรัพยากรแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่
เคยเปลี่ยนคือประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยและ
ทำามาหากินในพื้นที่ของตนเองล้วนถูก

ลิดรอน ละเมิด และกดทับด้วยมาตรการ
ทางกฎหมายที่เป็นเครื่องมือเพื่อตีตราว่า
คนเหล่านี้ว่าเป็นผู้บุกรุกและทำาลายป่า นำา
มาสู่การเกิดอคติและความรู้สึกเชิงลบที่
สังคมมีต่อประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า 
แ ล้วไม่ ใช่ประชาชนเหล่า น้ีหรอกหรือ 
ที่ออกมาคัดค้านการสัมปทานป่าจนรัฐบาล
ต้องยกเลิกไปในที่สุด  แล้วไม่ใช่ประชาชน
เหล่านี้หรอกหรือที่ดูแลรักษาป่าที่มีความ
หมายต่อชีวิต ด้วยจิตวิญญาณความเป็น
มนุษย์ ขณะที่รัฐบาลที่พร้อมด้วยอำานาจและ
งบประมาณกลับไม่สามารถจัดการและดูแล
ป่าได้ดีเท่าชุมชนที่ใช้ชีวิตพ่ึงพาอาศัยป่า 
หนำาซ้ำารัฐบาลกลับให้ความสำาคัญกับการ
เพิ่มพื้นที่ป่าภายใต้แนวคิด ‘ป่าปลอดคน’ 

สุญญากาศทางการเมือง 
หลังเลือกตั้ง

อยากชวนท่านทั้งหลายมาฟังเสียงที่อาจจะไม่รื ่นหูผู้มีอำานาจ 
แต่เป็นเสียงที่กำาลังบอกท่านว่า สิ ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจริง

จากผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาป่าไม้ไทยมาเป็นเวลาช้านาน
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   ปัญหาเกิดขึ้นมานานมาก เพียงแต่ชาวบ้านไม่รู้ อย่างช่วงรุ่นพ่อ
แม่ก็มีการนำาป้ายป่าสงวนแห่งชาติมาติดตามต้นไม้ในป่า ซึ่งชาว
บ้านไม่รู ้ว่ามันคืออะไร ไม่รู้ว่าเป็นกฎหมายหรือเป็นอะไร ชาวบ้าน
เลยปล่อยเลยตามเลยไป จนมาช่วงปี 2537 มีโครงการอพยพ
คนออกจากป่า(คจก.) ซึ่งชุมชนบ้านกลางเป็นหนึ่งในชุมชนที่อยู่ใน
แผนของโครงการนี้ เพราะอยู่ในบริเวณต้นน้ำาแม่วัง ช่วงนั้นพื้นที่อุ
ทยานฯถ้ำาผาไท (เตรียมการ) เริ่มเอาป้ายระบุเขตอุทยานฯมาติด
เอาหลักเขตอุทยานฯมาฝังเพื่อเตรียมประกาศอุทยานฯทำาให้ชาวบ้าน
รู้สึกกังวล แม้เรายังไม่รู้ว่ากฎหมายอุทยานฯจะกระทบกับเราอย่างไร
แต่เรารู้เรื่องนโยบายคจก. เราเลยพยายามหาเครือข่าย หาแนวร่วม
ผู้ ท่ีมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานฯว่าจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไร 
ตอนนั้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการรวมตัวกันของเครือข่ายเกษตรกร
ภาคเหนือ(คกน.)ที่ รวมตัวกันคัดค้านอุทยานฯเราก็พยายาม
ติ ด ต่ อ กั น ว่ า ล ถ้ า เ ร า จ ะต่ อ สู้ กั น อ ย่ า ง ไ ร แ ล ะ ต่ อ สู้ แ บบ ไหน
   ชนวนเริ่มต้นของการร่วมกันต่อสู้และเรียกร้องว่า ถ้าจะอพยพ
คนออกจากป่าจะเกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างไร เรียกร้องให้ยุติ
การอพยพ ให้กันพื้นที ่ทำากินให้เป็นสัดเป็นส่วน และเร่งรัดให้
ออกพ.ร.บ.ป่าชุมชน จนในที่สุดการอพยพก็ยุติลง แต่จะมีเรื ่อง
กฎหมายมาเกี่ยวข้อง เช่น การพิสูจน์สิทธิว่าใครอยู่มาก่อน-หลัง 
มีการตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบหลายชุด แต่ปัญหาคือหน่วย
งานรัฐเขาไม่เข้าใจเรื่องระบบเกษตรแบบไร่หมุนเวียน และการดูแล
ป่าแบบภูมิปัญญาของตนเอง เขายึดแค่หลักวิชาการอย่างเดียวเลย 
ทำาให้ประเด็นเรื่องพื้นที่ที่ทำาไร่หมุนเวียนเป็นปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ แม้
ปัจจุบันผ่านมา 30 กว่าปี ปัญหาจะถูกชะลอความรุนแรงไป มีชุด
ทำางานหลายชุดที่เข้ามาลงพื้นที่ตรวจสอบ ก็ยอมรับว่าชุมชนอยู่กับป่า
จริง ดูแลจัดการทรัพยากรดี แต่เขากันพื้นที่ออกให้ไม่ได้ ให้เหตุผล
ว่าถ้ากันชุมชนหนึ่งออกก็ต้องกันให้ทั้งประเทศ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เสียงจาก...ผู้นำาชุมชนปกาเกอะญอ
บนสายธารการต่อสู้ที่ยังไม่สิ้นสุด

สมชาติ รักษ์สองพลู 
ผู ้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำาปาง

บทสัมภาษณ์

   ในระดับนโยบายต้องสู้กันอีกนาน เราสู้ในระบบกลไกของรัฐไม่
ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ไปแก้ตัวกฎหมายป่าไม้ที่กระทบ
กับประชาชน อีกส่วนคือ ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการร่างกติกา 
โดยเฉพาะกฎหมายที่เราเสนอไปให้มีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต แต่ว่าก็ไม่ได้แก้จนถึงขณะนี้ กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัยมา
แต่ดั้งเดิม ซึ่งมีสิทธิเสรีภาพเหมือนคนไทยทั่วไป เราได้ผลักดัน
เรื่องกฎหมายชาติพันธุ์ที่รองรับเรื่องภูมิปัญญา เรื่องไร่หมุนเวียน 
อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นความหวังอันหนึ่งที่เราจะมีกฎหมาย มีสิทธิ
ที ่จะคุ้มครองเรา ไม่ใช่ว่าเราถูกกระทำาเหมือนไม่ใช่คนไทย 
ดูเหมือนเรามีความหมายน้อยกว่าสัตว์ชนิดหนึ่งด้วยซ้ำาไป 
ในกฎหมายยังมีพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ต่าง ๆ แต่ว่าเราเป็นคนแท้ 
ๆ ทำาไมไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐ ซ้ำายัง
เขียนกฎหมายมาบังคับ มาจำากัดเรื่องสิทธิ เรื่องการทำามาหากิน 
ในการอยู่อาศัย ไม่เปิดโอกาสให้คนในท้องที่จัดการ เขาอยาก
ได้อำานาจตรงนี้ในการบริหารจัดการ เขาเชื่อว่าการดูแลป่าเป็น
เรื่องของหน่วยงานรัฐ เขาไม่ได้เชื่อว่าคนที่อยู่ตรงนั้นจะดูแลป่าได้
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เสียงจาก...การเคลื่อนไหวของประชาชน
กับข้อเสนอในการกระจายอำานาจ

จารุณี รักษ์สองพลู 
ชุมชนบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำาปาง

เสีียงที่บอกว่า...
ถ้าไม่ชนะก็จะสู้ต่อไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่      

เสีียงที่บอกว่า...
ถ้าไม่ชนะก็จะสู้ต่อไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่       

แก้ว ลาภมา
ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำาปาง

   บ้านแม่ส้านอยู่มานานมาก อยู่มาหลายรุ่นคน  เรา
อยู่ก่อนมีอุทยานฯ ก่อนป่าสงวน ก่อนกฎหมายพ.ร.บ.อุ
ทยานฯ พ.ร.บ.ป่าสงวน อยู่ก่อนมาเป็นร้อย ๆ ปี จริง 
ๆ สมัยมาอยู่เริ ่มแรกก็ไม่มีปัญหานะ แต่ตอนนี้กลับมาเจอ
ปัญหาอุทยานฯ ประกาศทับที่เรา เลยมาแก้ไขร่วมกับทาง 
P-Move กับทางสกน.ตั้งแต่ปี 2552 จริง ๆ เข้าร่วม
การเคลื่อนไหวกับภาคประชาชนตั้งแต่ปี 2536-2537 แล้ว
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถ้าไม่เข้าร่วมสกน.ก็ไม่รู ้จะเป็นอย่างไร 
เพราะชุมชนข้างเคียงที่ไม่ได้เคลื ่อนไหว คัดค้าน หรือ
ต่อสู้ ก็ถูกอุทยานฯ ประกาศทับที่ไปแล้ว ที่ทำากินแทบจะ
ไม่มีเลย เลยตัดสินใจเข้าร่วมเพราะว่าปัญหาเรื ้อรังของอุ
ทยานฯ ของป่าไม้ เขาไม่เห็นหัวเรา กลัวจะถูกยึดที่ และ
ชาวบ้านเราก็จะเดือดร้อน เพราะอยู่บริเวณต้นน้ำา หรือชั้น
คุณภาพลุ่มน้ ำา 1A 2A ถ้าไม่รวมตัวกันต่อสู้ เราถูกยึดแน่ 
   ก่อนออกกฎหมายไม่เคยถามเราก่อนเลย อย่างเราไม่
ค่อยรู ้ข้อมูลเท่าไร เราเข้าไม่ถึง มันมีทุกปีที ่เจ้าหน้าที่มา
ลงพื้นที ่แล้วบอกว่าบุกรุก ล้ำาเขต แบบนั้นแบบนี้ พ่อหลวง
กับชาวบ้านก็พาไปดูที ่ตรงนั้นเลย และยืนยันว่าเป็นที่ทำากิน
เก่าของชาวบ้าน ถ้าเราไม่ยืนยันแบบนั้นเขายึดแน่ จริง ๆ

เราไม่ได้คัดค้านให้ไม่มี อุทยานฯเลย แต่ขอให้กันพื้นที ่ทำา
กิน พื้นที ่จิตวิญญาณของชุมชนให้ชัดเจน ให้รู ้ว่าที ่ทำากินชาว
บ้านมีขอบเขตถึงไหน มีป่าใช้สอยอยู่ตรงไหน เพราะว่าอยู่
ทุกวันนี้ชาวบ้านทำากินอยู่ ซึ่วเราจะให้กันรวมเลย 18,000 
กว่าไร่ ตอนนี้เหลืออยู่ 17,000 ไร่ แต่ถือว่าพอใจอยู่ ถ้า
เขาไม่มาคุกคามเรานะ แต่ว่าถ้าเขายังมาคุกคามเรา เรา
ก็ไม่ยอม เพราะว่าป่าทุกตารางเมตร ทุกตารางวา ชาว
บ้านดูแล อุทยานไม่ได้มาดูแลให้เรา เราดูแลมาตลอด 
   รัฐบาลที่ดี หน่วยงานรัฐที่ดีจะต้องมองถึงวิถีชีวิต
ของชาติพันธุ์ ทั ้งคนเมือง เขาต้องมีมุมมอง ต้องดูแล
เราด้วย เพราะเราอยู่แบบนี้  เรารักษาป่า แต่ถ้ารัฐบาล
แบบอย่ างที่ อุ ทยานฯจะ เอาจะยึ ดอย่ าง เดี ยวมัน ไม่ ได้ 
ต้องมีความเสมอภาค ต้องให้เกียรติวิถีชีวิตเรา เรา
ย้ายออกจากป่าไม่ได้เพราะเราอยู่มาก่อนในกฎหมายอุทยานฯ 
บ อ ก ว่ า ถ้ า ห มู่ บ้ า น ไ ห น อ ยู่ ม า ก่ อ น อุ ท ย า น ฯ
อยู่ก่อนพ.ร.บ.ป่าไม้ ก็อยู่ได้ ไม่ใช่ว่าจะย้ายง่าย ๆ ถึงจะย้าย
เราก็ไม่ยอม เพราะเราอยู่มาก่อนแล้ว เราดูแล เรารักษา 
กฎหมายมาทีหลังนี ้เอง มาปี 2504 2507 แล้วอยู่ ๆ จะ
มาไล่เราหนี ไล่เราไปอยู่ที ่อื ่น เราจะไม่หนีแน่นอน

  การเคลื่อนไหวของประชาชนจะดำาเนินต่อไปอีกนานเท่าไร ก็ต้องถามว่าชีวิตมันมีปัญหาไหม? ถามว่าชีวิตมันมีปัญหาไหม? 
ถ้ามีปัญหามันก็ต้องขับเคลื่อนต่อไป เรากำาหนดไม่ได้ว่าปัญหามันจะจบเมื่อไร เราไม่รู้ว่าปัญหานี้มันจบไปแล้วปัญหาใหม่มันคืออะไร 
ถา้มันกระทบกับชวิีตของเรา เรากต็อ้งขับเคลือ่นไปเรือ่ย ๆ แตว่า่รปูแบบของการขบัเคลือ่นกจ็ะเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ ์วธิกีาร 
หรือกลไกของมัน ตราบใดที่มันมีปัญหา มันก็ต้องขับเคลื่อนต่อไป เราเข้าใจว่าแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีปัญหาไม่เหมือนกัน ยก
ตัวอย่างว่าบ้านเรามีปัญหา แล้วเขาให้อำานาจท้องถิ่นที่มีข้อบัญญัติหรือว่าอะไรก็ตามที่แก้ปัญหาแต่ละพื้นที่ ซึ่งอยู่ในกรอบกฎหมาย 
แต่ว่าชุมชนก็สามารถที่จะเสนอหรือว่าจะออกแนวทางในการแก้ไขได้ เราคิดว่าเขาก็ควรกระจาย (อำานาจ) เพราะว่าสุดท้าย
แล้วที่ที่เราอยู่มันก็คือที่ที่เราใช้ข้อบัญญัติในการจัดการปัญหาของเรา มันก็น่าจะดีกว่าเราใช้กฎหมายฉบับเดียวที่ควบคุมทั้งประเทศ 
   จริง ๆ แต่ละพ้ืนท่ีเขามีรูปแบบวิธีในการจัดการชุมชนของเขาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกรองรับ คิดว่าคนท่ีแก้ไขปัญหาจริง ๆ 
คือตัวชาวบ้านเอง คือเขารู้ว่าปัญหาของเขาเป็นแบบไหน แล้วเขาได้รับผลกระทบแบบนี้ แล้วเขาก็เสนอวิธีแก้ไขปัญหาของเขา
ด้วยตัวของเขาเอง  ถามว่าคนที่เป็นผู้ควบคุมดูแลกฎหมายนโยบาย เขาก็ไม่ได้มาสัมผัสปัญหากับเรา ว่าจริง ๆ  แล้วปัญหาที่เราเจอ
มันคืออะไร ต่อให้รัฐบาลกี่ชุด ๆ ถามว่าจะมีปัญญาแก้ทุกปัญหาของชาวบ้านไหม ถ้าคุณแก้ไม่ได้ การกระจายอำานาจในท้องถิ่น
จัดการตนเองก็เป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา

บทสัมภาษณ์
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ประชาชนผ
ู้ไร้ส่วนได้จากเอเปค 2022

   พอเป็น APEC ที่เป็นข้อตกลงทางเศรษฐกิจระดับโลก ซึ่งมีข้อมูลหลาย ๆ อย่างที่จะส่งผลก
ระทบไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรแต่จะส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งหมด อย่างเรื่องการผูกขาดเมล็ดพันธุ์พืช
การตัดต่อพันธุกรรมพันธุ์พืช เมื่อจดสิทธิบัตรเรื่องพันธุ์พืชแล้ว หากจะเอาเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองดั้งเดิม
อง เรามาปลูกก็จะถือว่ าผิ ดกฎหมายอย่างอันนี้ ก็ จะส่ งผลกระทบต่อพี่ น้ องชาติพันธุ์ ที่ ทำ า
ไร่หมุนเวียนโดยตรง หรือจะเป็นเรื่องการค้า carbon credit ที่ตอบโจทย์ต่อกลุ่มทุน
ไม่ได้ซื้อจากผู้ขายรายเล็กรายย่อยอย่างชาวบ้านซึ่ งทางรัฐบาลก็ต้องหาพื้นที่ป่าเพิ่มเพื่อ
ให้สอดรับกับการค้า carbon credit ซึ่งอาจจะเป็นการไปแย่งยึดที่ดินของชาวบ้าน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เหมือนที่เคยทำามาการมาเข้าร่วมคัดค้าน APEC เลยไม่ได้มาเพื่อเพราะประเด็น
ปัญหาของตนเองเท่านั้น แต่เพราะมันกระทบกับคนทั้งประเทศจึงมา

รังสรรค์ แสนสองแคว
ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)
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บทสัมภาษณ์  เสีียงคัดค้านจาก...

   จริง ๆ ที่มาร่วมคัดค้าน  APEC คือมาแสดงออกจุดยืนให้ผู้นำาแต่ละประเทศที่เข้าร่วมเวที
ประชุมครั้งนี้ว่าไม่เห็นด้วยกับการประชุมครั้งนี้ โดยมีอยู่ 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ในรัฐบาลที่ไม่ได้มา
ด้วยความชอบธรรมแต่แรก ประยุทธ์ จันทร์โอชาจึงไม่สามารถจะมาเป็นตัวแทนของประชาชน
ในการกระทำาใด ๆ ได้อยู่แล้ว 2) นโยบาย BCG ที่ส่งผลกระทบในอนาคต โดยเฉพาะอย่างพี่น้อง
ประชาชนที่อยูใ่นเขตป่า เพราะนโยบายนี้จะนำาไปสู่การทวงคืนผืนป่าในอนาคต และการกดขี่ ลิดรอน
สิทธิ ยึดคืนพื้นที่ ที่เป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วให้หนักขึ้นกว่าเดิม 
   การใช้นโยบาย BCG ที่สวยหรู ฟอกเขียว และเอื้อให้นายทุนสามารถทำาโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่กระทบ
กับสิ่งแวดล้อมได้ แล้วไปเพิ่มพื้นที่ป่าแทน ซึ่งมันไม่ได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือจะแก้ปัญหาเรื่อง 
climate change ใด ๆ และอย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่าการประชุมครั้งนี้แทบไม่มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนเลย เรารู้สึกว่าประชานควรมีส่วนร่วมในการพูดคุยครั้งนี้ ดังนั้น ถ้าเห็นแล้วว่าประชาชน
ส่งเสียงและคัดค้าน แต่ก็ยังร่วมมือในการทำาข้อตกลงร่วมกันอยู่ เราจะขอประณามว่าผู้แทนแต่ละ
ประเทศมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิของประชาชนในไทย 
             ลิขิต พิมานพนา
                                                 กลุ่มชาติพันธุ์ปลดแอก

   อยากสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลกำาลังทำาตอนนี้ เป็นสิ่งเลวร้ายที่จะกระทบกับพี่น้องชาติพันธุ์ที่
อาศัยในพื้นที่ป่าเพราะเขาคุยเรื่องการฟอกเขียว carbon credit ซึ่งจะกระทบกับการจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ อย่างนโยบายล่าสุดคือเรื่อง คทช.ที่เข้ามาจำากัดสิทธิจากการจำาแนกชั้นคุณภาพพื้นที่
ตามเขตลุ่มน้ำา 5 ชั้น เช่น ชั้นลุ่มน้ำา 1 2 ที่ไม่สามารถเข้าไปทำากินได้ และคทช.มีเงื่อนไขการใช้พื้นที่
ว่าต้องปลูกป่าเศรษฐกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับการฟอกเขียว (ในวาระการประชุม APEC2022) ในครั้งนี้
   พี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตป่าที่ถูกกดทับด้วยพ.ร.บ.ป่าสงวนฯ พ.ร.บ.อุทยานฯ มาตลอด เขายัง
ไม่รู้ด้วยซ้ำาว่า ทรัพยากรจำานวนมหาศาลในพื้นที่ที่เขาดูแลมาตลอดเป็นร้อย ๆ ปี กำาลังจะถูกขาย 
กำาลังจะถูกทำาให้เป็นสินค้าของหน่วยงานรัฐ โดยชาวบ้านในพื้นที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือไม่ได้
เกิดประโยชน์กับทรัพยากรที่ชาวบ้านดูแลอยู่เลย พอเป็นแบบนี้เราเลยไม่เห็นด้วยกับการที่ทางรัฐบาล
ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม APEC 2022 ครั้งนี้ โดยไม่เห็นหัวประชาชนเลย อันนี้ไม่ใช่
เฉพาะแค่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่สูงจะได้รับผลกระทบ ประชาชนในพื้นที่ราบก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

ปราโมทย์ เวียงจอมทอง
เยาวชนชุมชนบ้านแม่ปอคี(ขุนแม่เหว่ย) 
ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
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บทความจากไร่หมุนเวียน

เมื่อฝนแรกของปีมาเยือนผืนดิน เป็นสัญญาณบอกว่าฤดูกาลใหม่ของปีนี้กำาลังเดินทางมาถึงอีกครั้ง “ฤดูกาลไร่หมุนเวียน”  

   ผืนดินในที่ลาดชันที่ถูกเผาเตรียมไว้เพื่อสร้างแร่ธาตุและสารอาหารในดินให้สมบูรณ์เพียงพอต่อการปลูกข้าวในปีนี้ กำาลังตากแดดรอคอยการมา
ถึงของน้ำาฝนหยดแรกของปี ซึ่งปีนี้คนในชุมชนได้ประกอบพิธีกรรมขอฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนเคารพนับถือ ตามความเชื่อดั้งเดิม เพียงไม่กี่วันถัด

มาฝนแรกก็มาตกลงมาให้ความชุ่มฉ่ำากับทั้งผืนดิน ทั้งจิตใจของชาวบ้านที่รอคอยการเริ่มต้นฤดูไร่หมุนเวียนของปีนี้

“หลังฝนตกแล้ว ถ้าถึงวันดี วันที่เหมาะกับเรา ก็จะเริ่มหยอดข้าวเลย รอนานกว่านี้จะไม่ดี”

“ต้องดูก่อนหนาว่าเจ้าของไร่เขาจะทำาอะไรมาให้เรากิน เราห่อแค่ข้าวไปก็พอ”

   สิ่งหนึ่งที่เห็นคือความเชื่อดั้งเดิมในการมี “ปราชญ์ด้านการเสี่ยงทาย” ของชุมชน เป็นผู้ทำาพิธีเพื่อดูว่าฤกษ์วันไหนเป็นฤกษ์ที่ดีสำาหรับแต่ละครอบครัว
ในการเริ ่มหยอดข้าว รวมไปถึงการดูว่าวัตถุดิบอะไรที่เจ้าของไร่จะนำามาประกอบอาหารเพื่อเลี ้ยงคนในชุมชนที่มาช่วยกันลงแรงหยอดข้าว
ซึ่งชุมชนยังยึดธรรมเนียมนี้เป็นสิ ่งสำาคัญในช่วงการหยอดข้าวนอกจากความละเอียดอ่อนด้านความเชื่ออีกสิ ่งหนึ่งที ่แฝงอยู่ในคำาอธิบาย
อันเรียบง่ายจากคนในชุมชนว่าหากเราหยอดข้าวหลังฝนตกช้าเกินไป ทำาไมถึงไม่ดี?
   หากทิ้งช่วงในการหยอดข้าวให้ห่างจากการเผาเตรียมไร่นานเกิน 4-6 เดือน ความอุดมสมบูรณ์ของปุ๋ยในดินที่เกิดจากขี้เถ้าจะลดลง เพราะหญ้า
และวัชพืชอื่น ๆ ในไร่ จะใช้แร่ธาตุและสารอาหารในดินไปจนเกือบหมด นอกจากวัชพืชจะเยอะแล้ว ข้าวที่ปลูกช้าเกินไปก็จะได้รับสารอาหาร
ที่เหลือในดินน้อยมาก ทำาให้การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และได้ผลผลิตน้อยกว่าเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น เมื่อมีการบังคับใช้มาตรการห้ามเผาซึ่ง
ตรงกับช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการเผาเตรียมดิน ทำาให้ชาวบ้านหลายครอบครัวมีความกังวลใจกับโทษจากมาตรการนี้ ต้องตัดสินใจชิงเผาก่อน
ช่วงที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับมาตรการห้ามเผาที่ประกาศบังคับใช้ แม้ว่าชาวบ้านในชุมชนจะมีการป้องกันและจัดการไฟด้วยการทำาแนว
กันไฟอย่างแน่นหนาและรอบด้านแล้วก็ตาม ซึ่งกว่าจะถึงเวลาในการหยอดข้าว วัชพืชก็ได้ใช้แร่ธาตุในดินไปจนเกือบหมดเสียแล้ว
   สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า “องค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม” และ “แนวทางในการบริหารจัดการไฟ”ของชุมชน ไม่สามารถผ่านเข้าไปในประตูที่
ปิดตายด้วยอคติของหน่วยงานรัฐที่มองลงมาจากหอคอยงาช้าง และลงกลอนประตูบานนั้นไว้อย่างแน่นหนาจนไม่เห็นถึงผลกระทบจากการบังคับใช้
มาตรการและนโยบายของตนที่เกิดขึ้นกับชุมชนในระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี

“ ความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ข้าวและผู้คน”

   การหยอดข้าวในระบบไร่หมุนเวียน จะใช้เมล็ดพันธุ ์ท ี ่ได้เลือกสรรไว้จากผลผลิตในฤดูกาลก่อน มาหยอดผสมผสานกันอย่างน้อยสาม
สายพันธุ ์ นอกจากเมล็ดพันธุ ์ข ้าวสายพันธุ ์ต ่าง ๆ  แล้ว ยังมีเมล็ดพันธุ ์พืชชนิดอื ่น ๆ  ที ่หยอดผสมลงไปในหลุมด้วย ซึ ่งความหลากหลาย
ของเมล็ดพันธุ ์พืชในไร่หมุนเวียนอาจจะเปรียบได้กับความหลากหลายทางช่วงวัยของผู ้คนที ่ก ำาลังหยอดข้าวในไร่แปลงเดียวกัน
ตรงหน้านี้เช่นกัน มีตั้งแต่หนุ่มสาววัยกลางคนที่มีพละกำาลังร่างกายแข็งแรง ผู้เฒ่าที่แม้กำาลังกายจะเริ่มอ่อนโรยแต่ความมุ่งมั่นในแววตา
ไม่ได้อ่อนโรยตาม และยังมีเด็ก ๆ ที่มีพลังงานเหลือล้น หยอดข้าวไปพลาง เล่นไปพลางอย่างไม่รู้จักเหนื่อย 
   การมาลงแรงช่วยกันแม้จะไม่ใช่แปลงไร่ข้าวของตนเอง ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแค่ตอนหยอดข้าว และคงตอบไม่ได้ว่าการลงแรงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า 
“เอามื้อ” เกิดขึ้นในกระบวนการไหนของการทำาไร่หมุนเวียน เพราะทุก ๆ กระบวนการตลอดฤดูกาลไร่หมุนเวียน จะเห็นชาวบ้านมา “เอามื้อ” 
และ “ส้ายมื้อ” อยู่เสมอ ภาพเสียมที่ขุดลงไปในดินครั้งแล้วครั้งเล่า เมล็ดข้าวที่หยอดลงไปในหลุมดินเรื่อย ๆ ประกอบกับเสียงพูดคุยกันไป 
หยอกล้อกันบ้างระหว่างทำางาน แม้จะมีภาพเบ้ืองหลังเป็นเปลวแดดตอนเท่ียงวันท่ีร้อนจัด ก็ไม่ได้ลดทอนภาพความมีชีวิตชีวาของผู้คนในไร่หมุนเวียน
ที่อยู่เบื้องหน้าได้เลย
   หลังทานอาหารกลางวันเสร็จ เราเดินขึ้นไปบนแปลงเป็นครั้งสุดท้ายของการไปหยอดข้าววันนั้น เมล็ดพันธุ์ข้าวอีกไม่มาก ถูกแจกจ่ายเพื่อไป
หยอดลงหลุมหลุมแล้วหลุมเล่าจนถึงหลุมสุดท้าย ใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เมื่อขาเดินกลับลงมา ก็มีหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของไร่ข้าววันนี้มาจับมือ
เราเดินลงไปด้วยกันอีกครั้ง
   คงไม่ใช่แค่ดินที่ได้รับน้ำาฝน คงไม่ใช่แค่ชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ส้านที่ได้เริ่มฤดูกาลไร่หมุนเวียนใหม่ คงเป็นเราด้วยเช่นกันที่ได้รับการโอบกอด
จากผู้คนในชุมชน คล้ายกับว่าได้หยอดเมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ ไว้ในใจของเรา และคงจะดีไม่น้อยหากเมล็ดพันธุ์นี้ เติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความ
หวัง และแพร่กระจายไปยังหัวใจของมนุษย์ร่วมสังคมอีกนับแสนนับล้านคน เช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวในไร่หมุนเวียนที่กำาลังจะเติบโตและผลิดอก
ออกผลต่อไป

เขียนที่ชุมชนบ้านแม่ส้าน ตำาบลบ้านดง อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง
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แหล่งข้อมูล
iLaw

Land Watch THAI จับตาปัญหาที่ดิน

Thai PBS

The Citizen

The Cloud

TODAY

Voice

waymagazine

กรมป่าไม้

ประชาไท

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

เรื่องเล่าล้านนา

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ

แหล่งภาพ
the 1O1.World

the citizen

the momentum

the Standard

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ไทยรัฐออนไลน์

นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์

ประชาไท

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

เรื่องเล่าล้านนา

ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

หนังสือ ธง แจ่มศรี ใต้ธงปฏิวัติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่องเล่าล้านนา

ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ

สแกน QR Code
เพื่อฟังเรื่องเล่าจากเทปหน้า B



หากอ่านมาจนถึงหน้านี ้ คาดว่าท่านคงได้เห็นถึงปัญหา
ที ่เกิดขึ ้นมาอย่างยืดเยื ้อ และยังคงดำาเนินต่อมาในปัจจุบัน 

เราในฐานะผู้รวบรวมข้อมูลเพื ่อสื ่อสารในประเด็นนี ้ 
อาจไม่สามารถบอกท่านได้เช่นกันว่าปัญหาทั ้งหมด

จะจบลงเมื ่อไร หากแต่ว่ายังคงเชื ่อมั ่นในปลายทางของปัญหานี ้
เหลือเกิน ว่ามันจะสิ ้นสุดและยุติลง 

ไม่ใช่เฉพาะเพียงปัญหาป่าไม้ที ่ดินเท่านั ้น 
ปัญหาทุกปัญหาที ่เกิดจาก

ความเน่าเฟะของระบบโครงสร้าง จะต้องยุติลง 

เมื ่อนั ้น ทุกคนที่ล้วนแต่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ
จากการกดทับของโครงสร้างนี ้  แม้แต่ตัวท่านหรือเราเอง 

จะได้ใช้ชีว ิตในวิถีที ่ปรารถนาภายใต้สังคมที ่เคารพ
ในความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

จนกว่าวันนั ้นจะมาถึง ขอท่านจงพาชีวิตดำาเนินต่อไป
ด้วยความหวังอยู ่เสมอ และให้เชื ่อมั ่นในสิทธิที ่พึงมีและต้องมี

ในฐานะประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำานาจที ่แท้จริง 

ขอบคุณในการเปิดรับข้อมูลที ่ถูกปิดกั ้น
จากผู้ที ่ฉกฉวยอำานาจจากพวกเราไป

ด้วยความเคารพในความเป็นมนุษย์ของท่าน

ที ่ดิน เสรีภาพ ประชาธิปไตย


